



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนเพื่อผลิตงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์
งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อผลิตงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกขององค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินขององค์ประกอบที่ 4 การวิจัย บรรลุเป้าหมาย และเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติ อาศัยตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารวิจัย พ.ศ. 2541 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)
1	โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรมใหม่	อาจารย์ ดร.วิชานถ ทิวะสิงห์	สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	50,000.00
2	จะเข้เพลิน : งานประพันธ์เพลงเดี่ยวสำหรับจะเข้จากเพลงพื้นบ้านอีสาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช สอนไย	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	30,000.00
3	ผลงานศิลป์สืบถิ่นอีสาน : งานสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับวงเครื่องสายไทยจากเพลงพื้นบ้านอีสาน	อาจารย์ ยสพรรณ พันระศรี	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	30,000.00
4	ดุซงึนาคูนทองคำ	อาจารย์ ดร.วิทยา วรมิตร	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	30,000.00
5	การสร้างสรรค์บทเพลง "ม่วนซื่น อาเซียน"	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกริช การินทร์	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	30,000.00

หมายเหตุ ผู้รับทุนสามารถตรวจสอบสถานะงานวิจัย ได้ที่ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (RMS) <http://rms.msu.ac.th/>
ติดต่อสอบถาม คุณวราภรณ์ 043-754416, ภายใน 1755

1. ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยข้างต้น ดำเนินการทำสัญญารับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 (หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่าน สละสิทธิ์)

2. ผู้รับทุนจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นงวด ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

งวดที่ 1 ร้อยละ 60 ของทุนที่ได้รับ : เมื่อผู้รับทุน (หัวหน้าโครงการ) ดำเนินการทำสัญญารับทุน ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.research.msu.ac.th และส่งเอกสารดังต่อไปนี้

<p>ส่งภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558</p> <p>หมายเหตุ โครงการวิจัยใดที่คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้แก้ไข (ข้อเสนอโครงการ งบประมาณ หรืออื่นๆ) ขอให้ท่านดำเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง</p>	<ol style="list-style-type: none">1. เอกสารเบิกเงิน (ตัวจริงทั้งหมด ไม่รับสำเนา) ประกอบด้วย<ul style="list-style-type: none">- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน จำนวน 3 ชุด- ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 3 ชุด2. ข้อเสนอโครงการ มมส-สร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์-01 จำนวน 3 ชุด3. เอกสาร “สัญญารับทุนฯ”
--	--

งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับ : เมื่อได้รับรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.research.msu.ac.th และส่งเอกสารดังต่อไปนี้

<p>ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558</p>	<ol style="list-style-type: none">1. รูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เล่มสีเหลือง) จำนวน 1 เล่ม + CD จำนวน 1 แผ่น2. เอกสารเบิกเงิน (ตัวจริงทั้งหมด ไม่รับสำเนา) ประกอบด้วย<ul style="list-style-type: none">- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน จำนวน 3 ชุด- ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 3 ชุด- สำเนาหน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์ + สำเนาทศด้อย จำนวน 1 ชุด- สำเนา “สัญญารับทุนฯ”(หัวหน้าโครงการรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด3. แบบรายงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 1 ชุด พร้อมแนบหลักฐาน4. บทความเชิงข่าว MSU Research Digest (ไฟล์ PDF, WORD)
---	--

งวดที่ 3 ร้อยละ 10 ของทุนที่ได้รับ : เมื่อส่งเอกสารหลักฐานผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย

1) เอกสารหลักฐานที่แสดงการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่ออกให้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์สามารถยื่นขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ชุด หรือ

2) หลักฐานที่แสดงถึงผลงาน/ชิ้นงานสร้างสรรค์นั้นๆ ได้รับการพิจารณาและรับรองคุณภาพให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ หรือตำราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสำนักพิมพ์ที่มีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ จำนวน 2 ชุด หรือ

3) หลักฐานที่แสดงถึงผลงาน/ชิ้นงานของงานสร้างสรรค์นั้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ หรือได้รับการรับรองคุณภาพและสามารถเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จำนวน 2 ชุด หรือ

4) หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงผลงาน/ชิ้นงานของงานสร้างสรรค์ดังกล่าวได้รับการยอมรับจากสถาบัน/หน่วยงานที่เชื่อถือได้ในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ ซึ่งหมายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศที่มีอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย และมีกระบวนการประกันคุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเป็นหน่วยงานที่จัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่มีกระบวนการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือ พิชญ์พิจารณา (Peer Review) ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนการตีพิมพ์ จำนวน 2 ชุด

- ตัวอย่างผลงานที่สามารถขอจดลิขสิทธิ์ และ/หรือได้รับรองคุณภาพ เช่น หนังสือ ตำรา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการประดิษฐ์คิดค้นทางนาฏกรรม (ท่ารำ) ศิลปกรรม และดนตรีกรรมซึ่งเป็นผลจากการศึกษา/ข้อค้นพบทาง วิชาการ เป็นต้น ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัยได้ที่ www.research.msu.ac.th และส่งเอกสารดังต่อไปนี้

ส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559	1.เอกสารเบิกเงิน (ตัวจริงทั้งหมด ไม่รับสำเนา) ประกอบด้วย - บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน จำนวน 3 ชุด - ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 3 ชุด 2.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลงาน (ตามหลักเกณฑ์) จำนวน 2 ชุด 3.สำเนา “สัญญารับทุนฯ”(หัวหน้าโครงการรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
------------------------------------	---

3. ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกปี ในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้

3.1) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (บรรยาย และ/หรือโปสเตอร์) หรือ

3.2) เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ โดยขอยกเว้นนำเสนอผลงานวิจัย เนื่องจากได้นำผลงานวิจัยนั้นไป นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการอื่นแล้ว ในกรณีนี้ ผู้รับทุนจะต้องยืนยันการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ในระบบประชุมวิชาการ www.research.msu.ac.th ภายในเดือน กรกฎาคม 2558

4. มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะอนุมัติให้สิ้นสุดโครงการก็ต่อเมื่อผู้รับทุนได้ดำเนินการตามข้อ 2 และ 3 เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

5. หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนในงวดถัดไป และจะต้องชดใช้เงินในงวดที่ได้รับไปแล้วคืนแก่มหาวิทยาลัย

6. ผู้รับทุนต้องดำเนินการตามขั้นตอนในปฏิทินการดำเนินงานวิจัยที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด

7. เมื่อหัวหน้าโครงการได้ทำสัญญารับทุนแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ และให้ยกเลิกสัญญารับทุนนั้น ทันที โดยหัวหน้าโครงการต้องคืนทุนส่วนที่รับไปให้กับกองส่งเสริมฯ

8. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์หรืองบประมาณใดๆ จะต้องเสนอเรื่องเพื่อ ขอความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานวิจัย ก่อนที่จะดำเนินงานต่อไป

9. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการส่งเอกสาร “ขอยืนยันไม่รับ ทุนอุดหนุนการวิจัย”มายังกองส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558



(ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม